

KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT BẮC DUYÊN HÀ (1960 - 2020)

TRƯỜNG THPT BẮC DUYÊN HÀ

60 năm xây dựng và phát triển

Mùa thu năm 1960, tại mảnh đất cổ Hưng Hà, ngôi trường cấp III thứ hai của tỉnh Thái Bình được thành lập và mang tên Trường cấp III Duyên Hà, nay là Trường THPT Bắc Duyên Hà. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng và hiếu học, 60 năm qua, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã chung tay góp sức vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng nhà trường thành đơn vị có bề dày thành tích, bề dày truyền thống, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo của huyện Hưng Hà nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung.

Ngày đầu thành lập, Trường còn đơn sơ với vài dãy phòng học cấp 4, những lớp học đầu tiên với vài chục học sinh. Năm 1965, tỉnh Thái Bình có nhiều trường cấp III được thành lập, phạm vi tuyển sinh của nhà trường thu hẹp lại ở huyện Duyên Hà và sau này là huyện Hưng Hà. Năm 1966, thầy trò nhà trường phải sơ tán về hai xã Thống Nhất và Tân Tiến, lớp học là hầm, học trò tới lớp phải đội mũ rơm, bất chấp tiếng gấm rì của máy bay giặc, bất chấp bom rơi, đạn nổ, thậm chí vẫn dạy, trò vẫn học. Năm 1969, thầy và trò được trở về ngôi trường yêu dấu để tiếp tục sự nghiệp của mình trong không khí vui tươi, phấn khởi của sự đoàn tụ. Từ năm 1970 - 1973, không chỉ thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo cho con em nhân dân huyện Hưng Hà, Trường còn đón nhận hàng trăm học sinh K8 từ Vĩnh Linh, Quảng Trị đến nhập học. Từ trong gian khổ của những năm tháng chiến tranh, biết bao kỷ niệm đẹp đã khắc sâu trong ký ức của mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh. Đặc biệt là những cuộc chia tay với những thầy giáo, học sinh phải tạm xếp bút nghiên, khép trang giáo án, để lại bài học còn dang dở khoác ba lô lên đường hòa với khí thế cả nước ra trận, quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Từ mùa xuân năm 1975, trong niềm vui thống nhất đất nước, thầy và trò nhà trường phấn khởi dốc sức dốc lòng cho sự nghiệp trồng người trong giai đoạn cách mạng mới với nhiều thời cơ mới.

Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, Trường THPT Bắc Duyên Hà liên tục phát triển cả về quy mô chất lượng và hiệu quả giáo dục. Trong những năm gần đây, đứng trước đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xu hướng hội nhập quốc tế, đặc biệt là để đáp ứng những yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp đổi mới giáo dục, nhà trường luôn đi đầu trong việc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy, đồng thời xây



dựng đội ngũ giáo viên có đủ trình độ và năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, nhà trường có 39 phòng học lý thuyết, 7 phòng bộ môn, thư viện có 7.000 bản sách. Hệ thống phòng tin học được trang bị hiện đại với 119 máy tính. Có sân chơi, bãi tập thể dục thể thao. Khuôn viên nhà trường với cảnh quan xanh - sạch - đẹp đã và đang đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh.

Trong 60 năm qua, lớp lớp học sinh từ mái trường này đã trưởng thành trên nhiều lĩnh vực, trong đó hàng nghìn học sinh đã tốt nghiệp đại học. Trong số này, có nhiều người là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ... Nhiều người đã và đang giữ các cương vị chủ chốt trong các ngành khoa học kỹ thuật,

văn hóa, giáo dục, hoạt động chính trị - xã hội ở khắp mọi miền Tổ quốc. Và còn biết bao người đã và đang thầm lặng lao động làm giàu cho mình và cho quê hương, đất nước. Tự hào với thành tựu đạt được hôm nay, nhà trường cũng tự hào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đã có trên 5.000 học sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp tại Trường vào bộ đội, tham gia lực lượng thanh niên xung phong, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Nhiều người trong số họ đã anh dũng hy sinh, một số người là thương binh, bệnh binh, luôn giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Các thế hệ học trò Trường THPT Bắc Duyên Hà xưa và nay đều có truyền thống chăm ngoan,

hiếu học, chuyên cần, tự tin và năng động. Các thầy cô giáo, thế hệ học sinh tiếp nối truyền thống đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt; có nhiều sáng tạo, đổi mới tích cực trong dạy học theo định hướng phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ghi nhận đóng góp và những thành tựu trong sự nghiệp giáo dục của nhà trường, 10 năm qua, Trường THPT Bắc Duyên Hà đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua và bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của UBND tỉnh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

60 năm qua đối với Trường THPT Bắc Duyên Hà thực sự là một quá trình phấn đấu xây

dựng và phát triển, là sự phát huy, kế thừa không ngừng của các thế hệ cán bộ quản lý, các thầy cô giáo và học sinh. Với quan điểm giáo dục toàn diện, học sinh khi đến lớp bên cạnh việc được thầy cô trang bị kiến thức còn được khuyến khích tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động trải nghiệm thực tế, trải nghiệm sáng tạo, được tham quan các di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, các em còn được khuyến khích tham gia các câu lạc bộ học tập. Qua đó đã góp phần nâng cao kiến thức và hình thành những phẩm chất, năng lực, định hướng và giáo dục chiều sâu cho học sinh.

Thời gian tới, Trường THPT Bắc Duyên Hà tiếp tục phát huy truyền thống, chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên mạnh mẽ về chuyên môn, đáp ứng với các điều kiện dạy học hiện đại, phương pháp giảng dạy tích cực, tiên tiến, tận tâm với học sinh. Từng bước nâng cao và khẳng định chất lượng giáo dục, xây dựng và rèn luyện phong cách học sinh văn minh, thanh lịch, hiện đại và năng động. Xây dựng môi trường sư phạm và đầu tư chiều sâu về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Với những thành tựu mà bao thế hệ đã dày công vun đắp, với sự đoàn kết, thống nhất và những nỗ lực chung của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đó sẽ là điểm tựa, là động lực để thầy và trò Trường THPT Bắc Duyên Hà tiếp tục phấn đấu, đạt được những thành quả quan trọng trong những năm tiếp theo.

VŨ THỊ NGÂN
(Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Duyên Hà)



Giờ tin học của học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà.



Cô và trò trao đổi bài.



Giờ học thể dục.

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Bắc Duyên Hà (1960 - 2020), các thế hệ thầy và trò nhà trường bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm về sáu thập kỷ vượt khó vươn lên. Trải bao tháng năm, tình thầy trò, nghĩa bạn bè vẫn vẹn nguyên trong mỗi người.

Thầy giáo Lại Hữu Mạch, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Duyên Hà giai đoạn 1977 - 2001



25 năm công tác tại Trường THPT Bắc Duyên Hà đã để lại trong tôi nhiều dấu ấn hết sức tốt đẹp, những tình cảm thầy trò không bao giờ quên. Ngày đó, đời sống thiếu thốn, đồ dùng dạy học, trang thiết bị phục vụ, tài liệu cũng như đời sống của thầy cô giáo, học sinh hết sức khó khăn. Song với lòng hăng hái, nhiệt tình, lòng yêu nghề, yêu trường lớp cùng với ý chí quyết tâm cao độ, thầy và trò nhà trường đã đoàn kết, gắn bó, vượt qua mọi khó khăn, khẳng định được chất lượng dạy và học, góp phần ghi thêm vào bảng vàng của nhà trường những thành tích mới. Thời gian cứ trôi đi song tình người, tình đoàn kết, sức mạnh cũng như nghị lực, ý chí ngày ấy vẫn sống mãi với tháng năm và làm tiền đề, tạo sức mạnh để thầy và trò Trường THPT Bắc Duyên Hà tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của nhà trường.

Thầy giáo Phạm Hùng Cứ, Trường THPT Bắc Duyên Hà giai đoạn 1985 - 2001



Là một giáo viên đã công tác nhiều năm tại Trường THPT Bắc Duyên Hà, tôi rất vinh dự và tự hào đã đóng góp sức nhỏ bé của mình vào những thành tích chung của nhà trường. Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, tôi cũng như nhiều giáo viên, học sinh khác đều háo hức, mong chờ đến ngày được trở lại thăm trường xưa, lớp cũ, được gặp bạn bè, đồng nghiệp và các thế hệ học sinh và được ôn lại những kỷ niệm của một thời đã xa. Nhớ về ngôi trường THPT Bắc Duyên Hà, tôi luôn nhớ những đồng nghiệp đầy tâm huyết, hết lòng quan tâm, thương yêu học trò, nhớ các thế hệ học trò tôi đã dạy, cuộc sống tuy khó khăn nhưng các em luôn chăm học, chăm làm, vươn lên trong cuộc sống.

Cô giáo Lê Thị Tú, Trường THPT Bắc Duyên Hà



Tôi rất vinh dự và tự hào được giảng dạy dưới mái trường THPT Bắc Duyên Hà. Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và truyền thống nhà trường, tôi cũng như nhiều giáo viên nữ khác luôn yêu nghề, khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc gia đình cho phù hợp, khoa học để vừa hoàn thành tốt vai trò người con, người vợ, người mẹ vừa rèn luyện trở thành giáo viên, cán bộ quản lý giỏi, đóng góp công sức, trí tuệ vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường. Bản thân tôi luôn ý thức tự học, tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần cùng nhà trường duy trì phong trào giáo dục sôi nổi, toàn diện.

Cô giáo Hà Thị Thanh, Trường THPT Bắc Duyên Hà



Tôi rất vinh dự và tự hào khi là học sinh cũ của Trường lại được về làm công tác giảng dạy tại Trường. Là giáo viên trẻ, tôi phải tu dưỡng đạo đức, thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để truyền đạt tốt nhất cho học sinh kiến thức về truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước. Tôi mong muốn có thể giúp các em hiểu rõ, hiểu sâu về lịch sử dân tộc, trang bị cho các em kiến thức để có điều kiện giao lưu với văn hóa thế giới, đồng thời góp phần hình thành nhân cách cho học sinh, xứng đáng với truyền thống 60 năm của nhà trường, xứng đáng với niềm tin yêu của các bậc phụ huynh và các thế hệ học sinh.

Ông Vũ Tiến Thành, học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà khóa 1980 - 1983



60 năm thành lập Trường và 40 năm đã qua kể từ ngày tôi đặt chân vào cổng Trường THPT Bắc Duyên Hà, mái trường thân yêu với các thầy cô và các bạn trẻ là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Ngày ấy, cơ sở vật chất trường lớp còn nghèo nàn nhưng tình cảm thầy trò không sao kể xiết. Con người ai cũng có một miền ký ức, miền ký ức trong tôi là những ngày đi học, cùng bạn bè vượt sự dạy dỗ, thương yêu của các thầy cô. Ra trường rồi đi học chuyên nghiệp, đi làm, tình thầy, nghĩa bạn đã góp phần để tôi thêm sức mạnh, thêm quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, góp sức nhỏ của mình vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trên mảnh đất Hưng Hà. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc và kính chúc các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Em Nguyễn Vũ Ngọc Hà, học sinh lớp 12A12, Trường THPT Bắc Duyên Hà



Được học tập, rèn luyện dưới mái trường có bề dày truyền thống, được đón nhận sự quan tâm, yêu thương của thầy cô, bạn bè, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em luôn tự hào về các thế hệ thầy cô, học sinh đi trước, họ đã rất thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống. Năm nay là năm cuối cấp, những kỷ niệm của em với mái trường trong những năm qua em sẽ ghi vào trái tim để có thể "mở ra xem" bất cứ lúc nào và để nhớ mãi ngôi trường mang tên Bắc Duyên Hà. Mái trường này vẫn sẽ tiếp tục chờ che, nuôi dưỡng bao thế hệ học sinh như em và các bạn. Chúng em sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với công lao dạy dỗ của các thầy cô, xứng đáng với bề dày truyền thống của Trường THPT Bắc Duyên Hà.

MAI THƯ - TIẾN DAT